



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๐๒๘

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ  
พัฒนามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิชาการ/รักษาการแทนรองอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ไว้ใน  
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ หลักสูตร คือ สาขาวิชา ชีวนวัตกรรมและการ  
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ นั้น

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการวางแผน และบริหาร  
งบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาชีวนวัตกรรมและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์  
และพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิก)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

๕) ขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปเรื่องที่เสนอ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ หลักสูตร คือ สาขาวิชา ชีวนวัตกรรมและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของ Concept Paper ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร	ระดับปริญญาโท สาขาวิชา ชีวนวัตกรรมและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ Bachelor of Science Program in Bio-Innovation and Entrepreneurship
ปีที่เปิดหลักสูตร	๒๕๖๓
แผนการรับนักศึกษา	๑๐ คนต่อปี
ความพร้อมของอาจารย์	๑. รศ.ดร.ณัฐพร จันทน์ฉาย ๒. ผศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี ๓. ผศ.ดร.ทีฆา โยธาทักดี
กลุ่มเป้าหมาย	๑. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ๒. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ๓. ผู้ที่สนใจ
กลยุทธ์การหานักศึกษา	๑. การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมีอัตลักษณ์ทางด้านชีวนวัตกรรมและการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ๒. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอน ๓. การประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ๔. การปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนในการรับนักศึกษาให้เกิดความคล่องตัว ๕. การจัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา
อาชีพรองรับ	๑. นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ๒. ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ ๓. อาชีพอิสระทางด้านชีวนวัตกรรม

หัวข้อ	รายละเอียด
ความคุ้มค่าและคุณค่าของหลักสูตร	<p>๑. การใช้ความรู้หลายศาสตร์มาผสมผสานในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และเผยแพร่ความรู้และสร้างงานให้แก่ชุมชน</p> <p>๒. การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านชีววัตกรรมการเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ตรงกับความต้องการของประเทศ</p>
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	<p>การพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นนักบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านชีววัตกรรมการไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการหรือดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตามกระแสความต้องการของประชาชน รวมถึง สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	<p>๑. จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อปี</p> <p>๒. เจือนไขการปิดหลักสูตร จำนวนนักศึกษารับเข้าน้อยกว่า ๒ คน ติดต่อกัน ๒ ปีต่อเนื่อง</p>

ทั้งนี้ คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววัตกรรมการและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เรียบร้อยแล้ว

**ประเด็นที่เสนอ :**

๑. ให้ความเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววัตกรรมการและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

มติที่ประชุม -----